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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองพันจันทร ์
สมัยวิสามัญ  สมยัท่ี 2 ครั้งท่ี 1  ประจ าป ี 2564 

เมื่อวนัท่ี   9  เมษายน   พ.ศ.2564 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวิเชียร  ดอนจุ้ย ประธานสภาอบต.หนองพนัจนัทร์ 
2 นายชาญชล  ศรีนวลมาก รองประธานสภา อบต.ฯ 
3 นายขจิตร  บุญวัดช้าง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
4 นายรังสรรค์  แจ้งธรรมมา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
5 นายสกล  บุญธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
6 นายประเสริฐ  จิตต์สกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
7 นายอิทธพิงษ์  ชรินรัตนกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 
8 นายศุภชัย มีกุศล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 
9 นางย้อย  ทองมาก สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 

10 นางสาวภาณิตา  บ ารุงสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
11 นายหยุ่นสาม  กอเจริญสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 10 
12 นายอดุลย์  นิมิตรนวิัฒน์ เลขานุการสภา อบต.หนองพนัจันทร์ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทองเจือ  อุดร นายก อบต.หนองพันจันทร ์
2 นายอนวุัตร  โพบุญเรอืง รองนายก อบต.หนองพันจันทร์ 
3 นายทรงศักดิ์  เจริญสุข รองนายก อบต.หนองพันจันทร์ 
4 นายชาญณรงค์  ฉวีหาญ เลขานุการสภา อบต.หนองพนัจันทร์ 
5 นายไพศาล  อุ่นอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 
6 นายธนากฤต  ยกกลิ่น ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายรณภพ  มีคติธรรม ปลัดอ าเภอบา้นคา 
8 นายสุกิจ  แก่นสุสดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9 
9 นายฉลอง  แซ่ล้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11 

10 นายล าพอง  ทองสุกใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 
11 นายล้วน  รชัตวชัรางกูร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 6 
12 นายประกิต  พุ่มพวง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
13 นายจรินทร์  ออ่นน่วม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 
14 นายเฉลิมชยั  ศรีถม ก านันต าบลหนองพันจันทร ์
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15 นายธนากร  ศิริพิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 
16 นายเลิศศักดิ์  พยาเครอื ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 
17 นายไพฑรูย์  แซ่โง้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 

 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอาคม  ข าพินวงษ ์  สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 1 
2.นายบ าเพ็ญ  ราชสิงโห  สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 3 
3.นางสาวปานรัตน์  ศรีบัวอ่ า สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 9   

ผู้มาประชุม 12 คน 
ผู้ลาประชุม   - คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้เข้ารว่มประชุม   17 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯได้ตรวจรายชือ่ผูม้าประชุม  พบว่าครบองค์ประชุมแลว้  จึงได้เชญิ
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ได้ขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจ าปี 
2564  ต่อนายอ าเภอบ้านคา  และนายอ าเภอบ้านคาได้พิจารณาให้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  
ประจ าปี  2564  มีก าหนด  15  วัน  นับตั้งแต่วันท่ี  2  เมษายน  2564  
เป็นต้นไป  และประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
พันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564  ในวันนี้  

    2. การประชุมวันนี้สมาชิกสภาฯ ไม่มาจ านวน 3 ท่าน   
    3. ในการประชุมน้ี  ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือ
    หรือเปิดเป็นระบบสั่นเพือ่ใหเ้กียรติท่ีประชุม     
ท่ีประชุม   -รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  : เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองพันจันทร์ สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี 1  
มีนาคม  2564 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทึกรายงานการ
ประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

ท่ีประชุม   : มีมตริับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
                                                         (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
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ประธานสภาฯ : ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า  มติท่ีประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้    
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี  1 มีนาคม 2564  
โดยมีมต ิรับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
                                                         (นายวิเชยีร  ดอนจุ้ย) 

ท่ีประชุม   : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม   
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 5.1  การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
ประธานสภาฯ : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

นายก อบต.หนองพันจันทร์ : เรียนประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมขอเสนอต่อท่ีประชุม
สภาฯในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 

   
แผนงาน งาน งบ หมวด 

รายจ่าย 
ประเภท 
รายจ่าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมา
ณ 

อนุมัติ 

งบประม
าณ 

ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

ค าชี้แจง
งบประมาณ

รายจ่าย 
กรณีมีการ

แก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้
สอย  

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ

ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ

รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง 

300,000 300,000 100,000 (-) 200,000  

บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ค่า
บ ารุงรักษา

และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

 6,670 100,000 (+) 106,670 เนื่องจากตั้ง
งบประมาณไว้

ไม่เพียงพอ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้
สอย  

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง
กับการ
ปฏิบัติ

ราชการที่ไม่
เข้าลักษณะ

รายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน

ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้าง 

300,000 200,000 200,000 (-) 0  

บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองสูบน้ าแบบ
หอยโข่ง ขนาด 25 

แรงม้า 

 0 200,000 (+) 200,000 เนื่องจากไมไ่ด้
ตั้งงบ 

ประมาณไว้ 
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ประธานสภาฯ   : ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ  : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  เจ้าของงบประมาณท่ีขอ
โอนเพิ่ม  เนื่องจากค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เนื่องจากตั้งงบประมาณ
ไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพิ่ม และค่าครุภัณฑ์ 
การเกษตร เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ซึ่งคุณลักษณะไม่ได้มีก าหนดใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2563  จึงจ าเป็นต้องก าหนดคุณลักษณะท่ีได้มา
จากการสืบราคาจากท้องตลาด    เนื่องจากการน ามาใช้ประโยชน์สอดคล้อง
เหมาะสมกับการใช้งานมีประสิทธิภาพ  การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอ านาจ
ของสภาอง ค์ การบริ ห า รส่ วนต า บลหนอ งพั นจั นทร์   ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543    ข้อ 27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมในการขออนุมัติการ
โอนงบประมาณหมวดค่าครภุณัฑ์และราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด 

ที่ประชุม : อนุมัต ิ 10  เสียง  ไม่อนุมัต ิ– เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
            (นายวิเชียร  ดอนจุ้ย) 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอืน่ๆ 
ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมกับท่ีประชุมหรือไม่ ขอเชิญ 

นายก อบต.หนองพันจันทร์ : เนื่องจากวันนี้มีผู้น าชุมชน รวมท้ังปลัดอ าเภอบ้านคา ได้เข้าร่วมประชุมด้วยใน
เรื่องแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชนบน
พื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถ่ิน  ระดับพื้นท่ี วงเงิน 45,000 ล้าน
บาท ซึ่งกระผมก็ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลมาเมื่อวันท่ี 1 
เมษายน 2564 ท่ีอ าเภอบ้านคา ตามหนังสือแจ้งจากอ าเภอบ้านคา   เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันของต าบล เพื่อให้การเสนอของบประมาณนั้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  จึงต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน มีท่านใดจะเสนอแนวทาง
โครงการในเรื่องใด  ขอเชิญ 

นายไพศาล  อุ่นอ่อน :หมู่ท่ี 1  ได้พิจารณาเสนอโครงการพัฒนาฯในเรื่องน้ าประปา  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 
นายประกิต  พุ่มพวง : หมู่ท่ี 2  จะเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหน้าวัดหนองโก 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
นายธนากร  ศิริพิศ : หมู่ท่ี 3 เสนอโครงการขุดลอกรางน้ าข้างถนน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 
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นายเฉลิมชัย  ศรีถม : หมู่ท่ี 4  เสนอไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ผลิตน้ าประปาในหมู่บ้าน 
ก านันต าบลหนองพันจันทร์ 

นายจรินทร์  อ่อนน่วม : หมู่ท่ี 5 เป็นเรื่องน้ าประปา โดยขยายท่อน้ าประปา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

นายล้วน  รัชตวัชรางกูร : หมู่ท่ี 6 เสนอโครงการวางท่อประปา เส้นรางเสน่ห์ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 

นายเลิศศักดิ์  พยาเครือ : หมู่ท่ี 7 เสนอโครงการขยายท่อน้ าประปา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 

นายไพฑูรย์  แซ่โง้ว : หมู่ท่ี 8 จะเสนอมอเตอร์เพิ่มก าลังผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 8 

นายสุกิจ  แก่นสุสดี : หมู่ท่ี 9 จะเสนอโครงการขยายท่อ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 9  

นายล าพอง  ทองสุกใส : หมู่ท่ี 10 จะเสนอขอโครงการเปลี่ยน/ขยายท่อประปา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 

นายฉลอง  แซ่ล้อ : หมู่ท่ี 11 จะเสนอขอโครงการประปา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11 

นายก อบต.หนองพันจันทร์ : ของต าบลจะเน้นประปาใหญ่เป็นหลัก    

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะปรึกษาหารือกับท่ีประชุมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  
ประจ าปี  2564 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
  

(ลงชือ่)     อดุลย์  นิมิตรนิวฒัน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายอดุลย์  นิมิตรนิวฒัน์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร ์
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 

    (ลงชื่อ)      อาคม  ข าพินวงษ์        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายอาคม  ข าพินวงษ์ ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
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   (ลงชื่อ)    ศุภชัย  มีกุศล          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายศุภชัย  มีกุศล ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงชื่อ)       ประเสรฐิ  จิตต์สกุล         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     ( นายประเสรฐิ  จิตต์สกุล ) 
                                             คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ สมัย...............  สมัยท่ี ........ ครั้งท่ี ...... /2564    
ประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2554 
 
 
 

         (ลงชื่อ)        วิเชียร ดอนจุ้ย 
          (นายวิเชียร ดอนจุ้ย) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองพันจันทร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 
 

-ส าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564 

เม่ือวันที่ 9  เมษายน  พ.ศ.2564 
 


